



## PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

# Nhiều điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2024 có nhiều thay đổi, hướng tới nâng cao lợi ích của người dân.



Bà Nguyễn Thị Núi (người ngoài cùng bên trái) vui mừng khi nhà nước điều chỉnh thời gian tham gia BHXH tối thiểu để có thể nhận lương hưu.

Tham gia BHXH tự nguyện đến nay đã được 5 năm, nếu theo Luật Bảo hiểm xã hội cũ thì bà Nguyễn Thị Núi ở huyện Quỳnh Phụ phải bảo đảm có thời gian tối thiểu đủ 20 năm mới được lĩnh lương hưu. Tuy nhiên, theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua mới đây, bà Núi chỉ

cần thời gian tham gia tối thiểu 15 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định là có thể nhận lương hưu khi hết tuổi lao động. Bà Núi phấn khởi chia sẻ: Nhà nước quan tâm giúp đỡ người lao động tự nguyện tham gia BHXH để có cơ hội nhận lương hưu khi về già. Nay điều kiện về mốc thời gian

lại được điều chỉnh rút ngắn lại theo hướng có lợi cho người tham gia, tôi mừng quá bởi như vậy không chỉ giúp chúng tôi giảm bớt phần nào chi phí mà còn nhanh được lĩnh lương hưu, yên tâm hơn khi về già.

Vui mừng và phấn khởi là tâm trạng của ông Vũ Đức Hùng cũng ở huyện Quỳnh Phụ khi

biết Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Ông là người đã tham gia BHXH tự nguyện được 3 năm nay. Ông Hùng cho biết: Với những người nông dân như tôi, điều lo lắng nhất là khi về già không có lương hưu, phải phụ thuộc vào con cái. Nhà nước điều chỉnh thời gian tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu quả thực là một chính sách rất ý nghĩa, nhân văn. Tôi sẽ cố gắng duy trì tham gia để sau này về già có lương hưu, có thể BHYT miễn phí để chăm lo cho sức khỏe.

Quy định giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng chỉ là một trong nhiều điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) so với trước kia. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn như mở rộng đối tượng tham gia; gia tăng quyền, lợi ích trong thụ hưởng chính sách để thu hút người lao động tham gia BHXH, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài đối với người dân; sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã

hội năm 2014; tăng cường chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Ông Mạc Thanh Hải cho rằng, việc sửa đổi điều kiện theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm là nội dung được dư luận, người dân quan tâm và ủng hộ nhiều nhất. Qua khảo sát thực tiễn, một trong những nguyên nhân được chỉ ra đối với việc nhiều người hưởng BHXH một lần là do số năm tích lũy hưởng lương hưu (20 năm) quá dài, làm giảm động lực tham gia, gần bỏ lâu dài để hưởng lương hưu của người lao động. Vì vậy, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng đã tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc những người tham gia không liên tục cũng được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì phải nhận BHXH một lần.

Một điểm đáng chú ý nữa của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng trợ cấp số tiền 2 triệu đồng cho một con. Đây là chính sách hấp dẫn đối với lao động trẻ, gia tăng quyền lợi cho người tham gia.

BHXH, BHYT là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động. Chính sách ngày càng được bổ sung, hoàn thiện để chăm lo tốt hơn cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; tích cực chủ động tham gia BHXH, BHYT để bảo đảm quyền lợi lâu dài cho bản thân.

ĐỖ HỒNG ANH

## Dâng hương tưởng niệm ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

\* Sáng ngày 22/9, tại di tích lịch sử văn hóa đình, đền, bến tượng A Sào, huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 724 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (20 tháng 8 âm lịch).

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1231. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự, tôn thất hoàng tộc nhà Trần, là 1 trong 10 vị tướng vĩ đại trong lịch sử thế giới. Cách đây hơn 700 năm, với sự chuy huy tài tình, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo quân dân nước Việt chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất nước và nền độc lập của dân tộc.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vì những đóng góp của ông trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Cũng trong sáng ngày 22/9 đã khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2024.

Đền Đồng Bằng thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm, chiêu dân lập ấp, xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Đền có kiến trúc nghệ thuật như một bảo tàng mỹ thuật điêu khắc gỗ. Năm 1986, đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm 2024 diễn ra từ ngày 22 - 28/9.

\* Sáng ngày 22/9 (20/8 năm Giáp Thìn), tại đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 724 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu của vua Trần Thái Tông. Ngài vốn thông minh, văn võ song toàn, là vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Ngài được tôn vinh là 11 trong 10 vị tướng vĩ đại trong lịch sử thế giới. Trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông, ngài đã lãnh đạo quân và dân nước Việt lập nhiều chiến công to lớn.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, nhân dân, con cháu họ Trần trong và ngoài tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và con cháu họ Trần trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn 120 triệu đồng cho huyện Hưng Hà và xã Tiến Đức khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

NGUYỄN CƯỜNG - THANH THỦY

## KIỂM TRA TOÀN DIỆN... (Tiếp theo trang 1)



Kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

BĐBP Thái Bình đạt được trong năm qua. Kết quả đó được ghi nhận bằng việc Cụm thi đua số 2 binh xét và bổ phiếu thống nhất để nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BĐBP đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình nghiêm túc tiếp thu những nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra để phát huy những kết quả đã đạt được, đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; duy trì tốt mối quan hệ với các lực lượng để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

## Thành lập Công đoàn Công ty TNHH Đồ dùng thể thao Thái Hòa

Chiều ngày 21/9, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Đồ dùng thể thao Thái Hòa (cụm công nghiệp Vũ Ninh).

Công ty TNHH Đồ dùng thể thao Thái Hòa đi vào hoạt động từ tháng 6/2024, chuyên gia công các sản phẩm về giày, tạo việc làm ổn định cho gần 140 lao động với thu nhập bình quân đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù mới đi vào hoạt động song Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc.

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đồ dùng thể thao Thái Hòa gồm 91 đoàn viên và chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 7 đồng chí.

THU THỦY

## VŨ THƯ Xử lý 1.532 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

9 tháng năm 2024, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Vũ Thư) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn quản lý.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội đã phát hiện, lập biên bản 1.532 trường hợp vi phạm; tạm giữ 692 phương tiện; tước 420 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính trên 3,6 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt hành vi vi phạm về nồng độ cồn 385 trường hợp với số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 5 vụ, giảm 3 người bị thương, số người chết không tăng không giảm.

NGUYỄN THỜI

## Cứu đào bị ngập sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều hộ trồng đào tại Thái Bình bị thiệt hại nặng, có nguy cơ "trắng tay" vì đào chết hàng loạt. Bà con đang tập trung tiêu nước, đội nặng đội mưa cứu đào, chủ động mọi phương án phục vụ sản xuất sau bão.

Những năm trước, vào thời điểm này, vườn đào của gia đình anh Trương Văn Chính, thôn Duy Tân, xã Minh Tân (Đông Hưng) đã được khách hàng đặt mua, cây đào cũng là nguồn thu nhập chính giúp anh vươn lên làm giàu. Thế nhưng, do ảnh hưởng của mưa bão, toàn bộ diện tích trồng hơn 1.300 cây đào các loại của gia đình bị gãy đổ, ngập úng. Anh Chính xót xa chia sẻ: Tôi trồng đào từ năm 1996 nhưng chưa bao giờ bị thiệt hại nặng nề như trận bão vừa qua. Đầu năm hi hụi san đất, đắp ụ, trồng cây, chăm bón, dốc toàn bộ công sức, tiền của chỉ trông chờ vào vụ đào tết. Gió giật mạnh khiến cây long gốc, bắt gốc, đứt rễ, thậm chí gãy đôi thân khoảng hơn 400 cây, thiệt hại hơn 100 triệu đồng, diện tích còn lại ngập úng do mưa lớn kéo dài. Ngay sau khi bão tan, anh Chính đã bơm nước tiêu úng cho diện tích đào bị

ngập và chăm sóc những cây còn khả năng cứu được. Hơn 1 tuần nay, anh thuê người dựng lại toàn bộ số cây đào bắt rễ mọc muốn cứu đào, phần nào giảm thiệt hại song cây ngập nước lâu gặp nắng lên là cũng héo lụi, cây khô dần.

Nhìn những cây đào đang héo dần, nhiều nông dân trồng đào tại thôn Hoàng Đức, xã Minh Tân dốc tâm sức chăm bón suốt gần 1 năm qua đều trong tâm trạng xót xa. Bà Nguyễn Thị Tâm ngậm ngùi cho biết: Nhà tôi có hơn 6 sào ruộng trồng đào, tiền thuê ruộng mỗi năm 1 triệu đồng/sào, vốn vay mua giống từ quý tin dụng nhân dân, ngân hàng chưa trả hết, cơn bão đã qua đi nhưng đến nay chưa hết bằng hoàng khi chứng kiến bao công sức đổ bể ngay trước mắt. Hơn 3,5 sào đào từ 2 - 3 năm tuổi trở lên nếu bán dịp tết có giá trị 1,5 triệu đồng/cây nhưng giờ mất trắng vì gió bão đã làm bật gốc, gãy thân, không còn khả năng khôi phục. Mảnh ruộng 2 sào đào còn lại vẫn ngập úng, rễ cây đang có hiện tượng thối đen, nhiều cây héo dần, giống đào kỳ nước, đã ứng rễ thì không có cách nào cứu được. Gia đình tôi thiệt hại cả tỷ đồng, bây giờ chỉ mong các cấp, các

ngành hỗ trợ được phần nào những nông dân như chúng tôi để có vốn trồng rau màu vụ đông, cây hoa ngắn ngày trên những ruộng trồng đào đã chết, yên tâm mưu sinh vụ đông năm sau.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc HTX DVNN xã Minh Tân cho biết: Toàn xã có trên 70ha trồng đào của 800 hộ, là nguồn thu nhập chính, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu, vùng trồng nhiều nhất ở các thôn Hoàng Đức, Đình Phùng, Duy Tân. Ngay sau khi bão số 3 tan, UBND huyện có văn bản hướng dẫn kê khai thiệt hại tài sản do thiên tai đến từng địa phương, theo thống kê, toàn bộ diện tích trồng đào, cây cảnh, rau màu và lúa đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Diện tích trồng đào thiệt hại nặng nhất do gió giật, ngập úng không thể khôi phục khoảng 50%, diện tích cứu được cây sống, giữ được giống cho vụ đào năm sau khoảng 30%, còn lại là diện tích không bị ảnh hưởng, có thể khôi phục được để bán ra thị trường tết năm nay, ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng. HTX đã hướng dẫn nông dân kịp thời khoanh vùng, tiêu úng nhanh, bảo đảm không để cây đào bị ngập sâu trong nước thời gian dài; đồng

thời phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc những diện tích đào bị bão làm đổ, úng ngập. Bên cạnh đó cũng tích cực vận động các hộ trồng đào thiệt hại, đặc biệt các hộ mất trắng trồng thay thế bằng những cây màu ngắn ngày như ngô nếp, khoai tây, rau màu vụ đông, loại hoa thay thế ngay trên những thửa ruộng đào chết. HTX cũng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đồng hành cùng bà con trong chọn giống, hỗ trợ vận vốn để bà con vẫn có thu nhập dịp tết tới, ổn định tâm lý đời vụ đào sang năm.

Tại làng trồng đào Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), nhiều hộ trồng đào cũng chung cảnh điều đứng đờm mưa, bão và nước ngoài sông dâng cao. Trước khi bão số 3 đổ bộ, nông dân trồng đào phường Hoàng Diệu đắp ụ đất cao, thế nhưng hệ thống thoát nước thủy lợi tẻ liệt hoàn toàn do nước ngoài mương cao hơn trong ruộng, ụ đất bị ngập cao hơn 15 - 20cm. Ông Trương Văn Đăng, tổ 9 cho biết: Nhà tôi trồng 400 cây đào cổ Mộc Châu được chăm sóc trên 7 năm tuổi, mỗi cây bán ra thị trường trung bình với giá 10 - 15 triệu đồng, hiện 100 cây đào ngoài ruộng bị úng lạt khoảng 1 tuần, còn 300 cây trong vườn tết năm nay được thu hoạch. Khi nước rút dần, tôi bơm nước chống úng, thấy cây héo dần, gốc đen tôi đã

HA TUYẾT



Ông Trương Văn Đăng, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cắt tỉa cành, giữ gốc để cứu đào.



Vườn đào tại xã Minh Tân (Đông Hưng) đang héo dần do ảnh hưởng của thiên tai.